

HÃY MAU DỌN ĐƯỜNG

Hải Nguyễn

Hãy mau mau mau mau dọn đường, lối quanh
co uốn cho ngay thẳng, những gập ghềnh hãy
san bằng xuống, hầm hố sâu lấp cho đầy lên.

NẾU AI HỎI EM

Nếu ai hỏi em có mấy Đức Chúa
Trời? Đức Chúa Trời mấy Ngôi? Đức Chúa Trời ở
đâu? Em xin thưa ngay rằng: có một Đức Chúa
Trời, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Ngài ở khắp mọi nơi.

CHÚA HÀI NHI

Chúa Hài Nhi, ôi Chúa Hài Nhi. Ngài bé tí, bé
tí tí tí, nhưng tình yêu trong Ngài rất
lớn, Ngài hiến thân sinh xuống cứu chuộc trần gian.

VỀ HANG ĐÁ

Nắm tay nhau ta cùng đi về hang đá, đến nơi
xem vua Hài Nhi vừa xuống trần, đàn bò lừa vây quanh,
các thiên thần ca hát, chốn dương gian chói sáng ngời niềm tin.

ĐI VỀ BÊ-LEM

Anh em ơi, ơi. Hãy mau đi về Bê - Lem theo chân mục đồng mà
xem giữa nơi hang lừa tằm tối, Hài Nhi đã sinh xuống
trần chung quanh bò lừa thổi hơi, giữ cho Hài Nhi ấm
áp. Thiên Sứ, ba Vua đồng ca, lừng vang cõi trời bao la.

MÓN QUÀ DÂNG CHÚA

Nào anh em ơi, mau đến Bê - Lem dâng
quà, quà dâng lên Thiên Chúa, là hy sinh hằng
ngày, là vâng lời ba má, là ngoan ngoãn dễ
thương, là kính yêu ông bà, là lễ phép với mọi người.

BA ÔNG VUA

Ba ông vua đi tìm Hải - Nhi, một ông da trắng, một ông da đen và một ông da vàng. Ông da trắng tay ôm hộp vàng, ông da đen tay xách một dược, còn ông da vàng ôm bình nhũ hương.

NHÌN TRỜI CAO

Nhìn trời cao ôi cao quá là cao, tình yêu Chúa ôi sao lớn làm sao, vì yêu thương bao nhân loại tội lỗi, Ngài cho con sinh xuống với trần gian.

THÁNH GIU-SE

Thánh GIU - SE là cha nuôi Con Đức Chúa Trời, trong đêm đông Ngài chăm sóc cho Con Người, tìm cho Người rơm êm, truyền cho Người hơi ấm, trong âm thầm Ngài hy sinh cho trần gian.

ĐỨC MẸ MARIA



Đức MA-RI - A là mẹ sinh ra Chúa Hài Nhi, đã thương cứu
mang nguồn hồng ân do phép Thánh Thần. Người là mẹ đồng trinh,
là muôn ngàn ân phúc, mẹ là Đức Nữ Vương, là mẹ chung của loài người.

ĐỂ BIẾT CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI



Em làm (là) làm thế nào để biết có Đức Chúa Trời,
em nhìn xem trời đất muôn vật,
và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có Đức Chúa
Trời. Ngài là đấng tạo thành và an bài mọi sự.

ĐỨC CHÚA TRỜI



Đức là Đức Chúa Trời, Chúa Trời là đấng thiêng liêng, thiêng
liêng (chứ mà) tự hữu, hằng có hằng có đời đời.
Ngài quyền phép tốt lành, nhân từ và thật công bằng,
Ngài là đấng thánh thiện và chân thật vô cùng.

ĐI DỰ LỄ

Trên đường đi về nhà thờ dự lễ, mà chợt
nhớ có bắt hoà với ai, hãy mau mau làm
hoà với họ, rồi hãy đến dâng của lễ sau.

VUI SỐNG BÊN NHAU

Anh em ta từ bốn phương trời, anh em ta từ
các thôn làng, về tụ họp nơi đây, trong niềm vui hiệp
nhất, sống bên nhau trong tình yêu con một Cha.

BA MẦU NHIỆM CHÍNH

Có ba là ba mầu nhiệm, trong đạo có ba mầu nhiệm, (a
là) ba mầu nhiệm chính: một là một Chúa, một Chúa (ơ) ba ngôi,
hai là Ngôi Hai, Ngôi Hai xuống thế làm người, ba là Ngôi
Hai, Ngôi Hai cứu chuộc trần gian, Ngôi Hai cứu chuộc trần gian.

ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

Với Thiên Chúa quyền linh, thì tình yêu trọng hơn lễ vật, Ngài chỉ cần tấm lòng, mà không muốn bề ngoài cao sang.

ĐẰNG CỨU THẾ

Đấng Cứu Thế chính là Ngôi Hai, là Ngôi Hai con một Chúa Trời, người tên là Giê - Su, người là Đức (là) Đức Ki - Tô. Người đã đầu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, trong lòng mẹ Ma - Ri - A. Người đã sống ẩn dật ba mươi năm tại Na - Gia - Rét, và Người giảng đạo ba năm, Người làm nhiều phép lạ để làm chứng cho nước trời, sau cùng Người chịu chết trên thập giá, sống lại sống lại và lên trời.

NGÔI HAI CỨU CHUỘC

Ngôi Hai đã tự hiến đời mình, chịu khổ đau, chịu
chết trên cây thập hình, vì tội lỗi của con người nơi dương trần.
Người đã từ cõi chết mà sống lại hiển
vinh, để cho muôn người hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc bao la.

NÀO CÙNG ĐI

Anh em ơi nào cùng đi về quê Chúa hứa,
anh em ơi nào cùng đi ngại chi gian khó,
dấu phong ba trên đường, vẫn hiên ngang kiên
cường, bền một lòng đi lên vì Chúa luôn đi cùng ta.

XIN SAI THỢ GẶT

Lúa đã chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, con hãy xin chủ
ruộng sai thợ gặt đi, vì vụ mùa đến rồi, lúa
vàng rơi rụng khắp trời, nào mọi người mau đến gặt lúa cho Nước Trời.

HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN

Hãy cầu nguyện luôn và tâm hồn luôn sẵn sàng,
vì thời giờ qua đi ngày Chúa đến đã tới gần,
hãy trông cậy nơi Ngài vì con người trần gian yếu hèn,
và ta chẳng là chi nếu không có tay Ngài độ trì.

SÁNG NGHE CHUÔNG

Buổi sáng nghe chuông nhà thờ, em liền thức dậy dăng
mình, rồi rửa mặt đánh răng, lấy áo quần mặc vào
ngay. Em vui bước trên đường, tới nhà bạn em đứng lại
chờ, cùng nhau đi dự lễ, dâng lên Chúa chút lòng hy sinh.

MAU VÀO ĐÂY

Này bạn ơi đứng đó làm chi, hãy mau
mau vào đây họp mặt, ta vui chơi,
ta múa ca, mình coi nhau như anh em một nhà.

HÃY ĐI TRUYỀN ĐẠO

Các con hãy đi truyền đạo, truyền đạo cho toàn nhân gian,
làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần.

HÃY CHƠI VỚI CHUỘT

Hãy chơi là chơi với chuột nếu anh(cô)
bạn vẫn luôn hẹp hòi, đã vào quây quần cùng
nhau thì hãy quên đi cái riêng tư. Nếu
mà so kè thiệt hơn, nếu mà keo kiệt tính toán, thì
này anh(cô) bạn kia ơi hãy đi mà chơi với chuột.

MẮC CỬ GÌ

Mắc cử gì hỏi anh(cô) bạn ơi, lên đi
chứ e dè cái nỗi gì? mạnh dạn lên, hung hăng
lên, đừng dở thế anh(cô) bạn cáy của tôi.

NẮM TAY NHAU

Nắm tay nhau ta cùng nhảy vòng tròn, nắm tay
nhau ta cùng vui hớp đoàn, từng nỗi niềm riêng tư,
và những điều yêu ghét, hãy quên đi mà cùng nhau múa vòng tròn.

CON CHÓ NHÀ EM

Nhà em có một con chó lông nó đen đen tuyền, chân nó
đi vòng kiềng, mỗi khi có khách tới nhà nó sủa vang: gâu gâu
gâu, nó luôn coi nhà giúp em tên nó là chó Mực.

TRƯỜNG CỦA EM

Trường của em ôi to quá là to, từng chứa bao là bao nhiêu học
trò, từng phòng học bằng gian nhà của em, em yêu quá ôi ngôi trường của em.

CON MÈO CON

Con mèo con nó hay ngủ ngày, mắt lim dim góc hè sưởi
nắng, chớ có chê mèo con biếng lười, vì nó rình chuột suốt cả đêm.

CHÚC MỪNG BA MÁ

1/._Bờ A Ba, là mờ á Má, con chúc
2/._Nhờ ơn Ba, là nhờ phúc Má, con mới
mừng Ba Má một năm vui. Bờ a Ba, là
được khôn lớn, học, vui chơi. Cầu cho Ba, là
mờ á Má, con chúc mừng Ba Má mãi thêm tươi.
nguyện chúc Má, được hết lòng yêu mến Chúa Ba Ngôi.

MỪNG XUÂN MỚI

Mừng xuân mới chào mừng xuân mới, em tung
tăng ca hát vang trời. Mừng xuân mới chào
mừng xuân mới, em vui ca cho đời thắm tươi.

CHÚC MỪNG CHA XỨ

A A A con xin chúc mừng Cha, nay xuân sang con xin chúc mừng
Cha, đoàn chúng con chân thành xin chúc mừng Cha. Bao yêu
thương Cha chăm sóc đoàn con, vang câu ca con xin chúc mừng
Cha, được sắt son trong tình yêu Chúa trên trời.